

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. 'ปิตินพงศ์' จี้ข้าราชการเร่งแผนโรดแมพเกษตร
๒. เกาะข่าวเกษตร
๓. สกย.คว่ำรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ๒ ปีซ้อน
๔. บิ๊กตูไม่หว่านเงินอุดหนุนราคาขายพารา
๕. ๓ สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายชง 'กอน.' สร้างเสถียรภาพราคาหลังเปิด AEC
๖. หมอดิน เร่งเผยแพร่สูตรปุ๋ยพระราชทานช่วยเกษตรกรลดต้นทุน
๗. ธ.ก.ส.นครพนมคาดจ่ายเงินชวนาครบกำหนดก่อนปีใหม่แน่นอน
๘. เร่งล้อมคอกโรงสีโก่งชวานา
๙. เตือนประมงห้ามเข้าน่าน้ำอินโดฯ
๑๐. มรภ. สงขลาวิจัยลดต้นทุนขนส่งปาล์มน้ำมัน
๑๑. กิจกรรม 'สินค้าประมงปลอดภัย'
๑๒. สับปะรด 'เกาะหลัก' ราคาพุ่ง

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
พิมพ์ไทย  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
มติชน  
ข่าวสด  
กรุงเทพธุรกิจ  
คมชัดลึก  
มติชน

\*\*\*\*\*

## ‘ปีติพงศ์’ จี้ข้าราชการเร่งแผนโรดแมพเกษตร

“ปีติพงศ์”เรียกข้าราชการกว่า 1,100 คน สั่งเคลื่อนทัพตามโรดแมพภาคเกษตรปี 2558 ย้ำบูรณาการร่วมกัน ให้จังหวัดเป็นศูนย์กลาง ประสานงาน พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรและประชาชน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมายหลังการมอบนโยบายแผนปฏิบัติการหรือโรดแมพ ของกระทรวงเกษตรฯ ที่จะดำเนินงานในปี 2558 แก่ ข้าราชการกว่า 1,100 คนว่า ในส่วนของสหกรณ์ จะมีบทบาทสำคัญ 2 ที่จะต้องดำเนินการ

คือ 1.การค้ำขายแดน ขณะนี้วางแผนงานไปแล้ว 2 จุด คือ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่จะเป็นช่องทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ อ.รัษฎาประเทศ จ.สระแก้ว เป็นช่องทางนำเข้ามันสำปะหลัง แต่

หลังจากนี้จะพัฒนาไปสู่ชายแดนอื่นๆ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2.การพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ สหกรณ์จะเข้าไปมีบทบาทมากขึ้น ทั้งการปรับโครงสร้างพืชและยกระดับสินค้าลักษณะ Niche Market ของพื้นที่ เช่น ข้าวไร่ช่อเบอร์รี่

ด้านการจัดการที่ดิน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องประสานกันระหว่างกรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินเพื่อพัฒนาดินและน้ำ ในขณะที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะต้องเร่งรัด 2 ประการ คือ 1.ตรวจสอบว่าเกษตรกรนำที่ดิน ส.ป.ก.ไปใช้ผิดประเภทหรือไม่ 2.ผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.เป็นเกษตรกรจริงหรือไม่ ซึ่งให้เร่งทำแผนเข้าสู่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภายในวันที่ 27 ธ.ค. นี้

ด้านประมงต้องเร่งแก้ไขปัญหาคาทำ

ประมงโดยผิดกฎหมาย (IUU Fishing) เพื่อให้ทันก่อนการประเมินของสหภาพยุโรปในอีก 90 วัน โดยมี 3 ประการหลักที่ต้องเร่งดูแล ได้แก่ 1.การจดทะเบียนเรือและอาชญาบัตร 2.ระบบติดตามเรือ 3.เข้มงวดในการตรวจสอบย้อนหลัง

“ปรับโครงสร้างทางการเกษตรว่า ในปีนี้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นเรื่องยางพารา ในปีหน้าจะเน้นเรื่องการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ส่วนพืชอื่นๆ ดำเนินการในปีหน้าเช่นกัน” นายปีติพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้การทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่ผ่านมามีการแบ่งงานเป็นกรมต่างๆ แต่ขณะนี้การทำงานจะแบ่งตามรายพืชและจะต้องเน้นการร่วมมือในเชิงพื้นที่ให้มากขึ้นเป็นการบูรณาการระหว่างกรมให้ทำงานร่วมกันได้ และจะขับเคลื่อนนโยบายผ่านทางราชการส่วนจังหวัด “ได้แจ้งทางจังหวัดแล้วว่า ไม่ว่าผู้เกี่ยวข้อง

หรือไม่เกี่ยวข้องกับงานจะต้องรับทราบ และถ้าสิ่งไหนที่จังหวัดสามารถทำก่อนได้ก็ไม่จำเป็นต้องรอคำสั่ง ให้เร่งทำก่อนได้เลย การตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนในพื้นที่ก็ควรเป็นหน้าที่ของจังหวัด เช่น ตรวจสอบราคาสินค้า จังหวัดต้องเป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรเชื่อมโยงในการแก้ปัญหาต่างๆ” นายปีติพงศ์กล่าว

สำหรับของขวัญปีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นโครงการ 3 ส่วนภายใต้ชื่อ “เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืบความสุขสู่คนไทย” ส่วนของเกษตรกรได้รับ ได้แก่ การสร้างยุ้งฉางขนาดเล็กแก่เกษตรกร 1 หมื่นราย คืนकुคูลองส่งน้ำที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้แก่เกษตรกร

ส่วนประชาชนได้รู้ได้แก่การเปิดศูนย์เรียนรู้และวิจัยที่น่าสนใจ เช่น ด้านการเพาะปลูกพืชเมืองหนาว ประมง ให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม



24 เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวัน  
อังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557...  
○ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดพิธีได้  
ชีวิตโล-กระบือ เจริญพระเกียรติ พระบาท  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา  
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ  
หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 23 ตัว  
โดยมี นายภูษงค์ โพธิ์ภูสัย ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโค  
กระบือ จำนวนดังกล่าวจะมอบให้เกษตรกร  
แปลงต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิง  
หนองเล็งเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ และเกษตรกร อ.กมลา  
ไสย จ.กาฬสินธุ์ ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตในรูป  
ของธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตาม  
พระราชดำริต่อไป...  
○ องค์การการค้าโลก  
ประกาศตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินในคดี  
ที่เวียดนามร้องเรียนการจับเก็บภาษีตอบโต้

การทุ่มตลาดของสินค้ากุ้งน้ำจืดแช่แข็งที่ส่ง  
ออกไปสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้พิจารณาออก  
มาตรการจำนวน 7 รายการ จากที่เวียดนาม  
เรียกร้อง 11 รายการ ซึ่งมีส่วนช่วยฝั่ง  
เวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการ  
การทุ่มตลาด...  
○ ก่อนหน้านี้ เวียดนาม ได้  
ร้องเรียนให้สหรัฐทบทวนข้อมูลย้อนหลังเพื่อ  
พิจารณามาตรการคำนวณส่วนเหลือจากการ  
ทุ่มตลาด เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้คำนวณ  
ส่วนเหลืออย่างเป็นธรรมจากสัดส่วนการ  
ทุ่มตลาดหรืออัตราภาษีที่มีความเหมาะสม  
...  
○ สำนักงานสหกรณ์ จ.อ่างทอง โดย นาย  
ประกอบ เฒ่าพงศ์ สหกรณ์ จ.อ่างทอง พร้อม  
คณะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาท  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่ง  
ฝนหลวง โดยมี นายปวิณ ขานีประศาสตร์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานใน  
พิธี ณ หอประชุม อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง  
เมื่อวันก่อน...  
“กิด มงไทย”

## สภย.คว่ำรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น2ปีซ้อน

นายประสิทธิ์ หนิมเศิน รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สภย.) เปิดเผยว่า สภย.ประสบผลสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จนทำให้ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี2557 ประเภทพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม จากสำนักงานคณะกรรมการการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งก่อนหน้านีในปี 2556 สภย. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น เป็นประเภทรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการสารสนเทศมาแล้ว ทั้งนี้ ในโอกาสที่ สภย. มีอายุครบ ๕4 ปี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้หลักจริยธรรม ควบคู่กับการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรมากขึ้น และในอนาคตจะเร่งพัฒนาการให้บริการเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงและติดตามข้อมูลในการขอทุนสงเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการปลูกทดแทนด้วยตนเอง พัฒนาระบบการชำระเงินสงเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกยางพารา ทั้งการยื่นคำขอและการชำระเงินสงเคราะห์ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการให้บริการนำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ ที่จะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

# ๓ บิ๊กตูไม่หวานเงิน อุดหนุนราคายาง

**อ้างภาระจ่ายท่วมตัว  
เร่งวางแผนครบวงจร  
ดึงนักลงทุนลุยแปรรูป**

นายกฯ ส่งหัวใจชาวสวนยาง ยันไม่ทอดทิ้ง  
แต่ตามใจหวานเม็ดเงินอุดหนุนผลผลิตไม่ได้  
อ้างเหตุภาระจ่ายท่วมหัว เร่งวางแผนครบวงจร  
ดึงนักลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปแก้ปัญหาระยะยาว  
ไปยรัฐบาลอดีตหมักหมม

อ่านต่อหน้า 6



## บิกซีไม่หว่านเงิน

ปัญหา ชาวสวนยางอดทน และปรับตัวดิ้นรน ยึดเศรษฐกิจพอเพียง องค์การสวนยางรับลูก เร่งรับซื้อกระสุนราคาสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังกล่าวเปิดงานสัมมนา และปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน" ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อร่วมงานรำลึกเหตุการณ์ใน วันที่ 26 ธ.ค. นี้ โดยจะพบกับชาวสวนยางว่า เป็นการกิจร่วมงานรำลึกเหตุการณ์ชานัน แต่ก็มีโอกาสที่จะพบกับชาวสวนยาง ตอนนี้อยู่คนเดียว แต่เมื่อราคาเป็นเช่นตอนนี้จะทำอย่างไร ขณะนี้ราคายางไม่แพงเกินราคาตลาดโลกสองถึงสามเท่า จะไปขายใครได้

วันนี้รัฐบาลกำลังทำทุกอย่างที่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำมาก่อน ซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้ตามใจทุกเรื่องอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วย แต่เราต้องดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นชาวหรือยาง และเตี้ยต้องมี

ปัญหาอื่นอีก จะเอาเงินที่ไหน รัฐบาลถึงต้องมาจับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เกิดการดำรงลงทุนมากขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลา ทุกอย่างพันกันหมด รัฐบาลจะใช้เงินตรงนี้มากเกินไปไม่ได้ หากเป็นเช่นนั้น จะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาประเทศในต่างประเทศที่เคยอุดหนุนราคาผลผลิต แต่ประเทศที่ผลิตน้ำมันจำนวนมากยังต้องเลิก

ผู้สื่อข่าวถามว่า มันไม่ไหวหรือ ไม่ว่าก่อนสิ้นปีราคายางพาราจะเป็นไปตามที่ชาวสวนยางเรียกร้อง พ.ล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า มันไม่ไหว ตลาดช่วงนี้ราคาอยู่ที่ 50-60 บาท/กก. แต่ชาวสวนยางขอ 80 บาท ส่วนที่ขอลดลงมาเป็นราคา 60 บาทนั้น กำลังพยายามทำอยู่ แต่รัฐบาลจะไม่ยอมเก็บไว้ในคลังทั้งข้าวและยาง เพราะจะทำให้เสียค่าเช่าคลัง วันละเท่าไร คนที่รวยคือเจ้าของคลัง

ส่วนภาคเอกชนจะรับในราคา 60 บาท/กก.ตามที่ชาวสวนยางเรียกร้องได้หรือไม่ ยัง อยู่ระหว่างการเจรจา พยายามจะยกระดับให้สูงขึ้นอยู่ โดยรัฐบาลเอาเงินออกไปให้สหกรณ์ซื้อเก็บไว้ ถ้าพอไรราคาซื้อขายเราไม่สามารถเอาเงินไปซื้อมาเก็บไว้ได้ก็แล้ว

ที่ผ่านมาเก็บไว้เท่าไรแล้ว จะทำกันอย่างไร ถ้าตามใจกันทุกอย่างมันไม่ได้ ต้องช่วยกัน วันนี้ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืนในอนาคต ถ้ายังไม่ปัญหาแบบนี้ จะเป็นปัญหาแบบนี้ไปตลอด แล้ววันหน้า จะเอาเงินที่ไหนไปพัฒนาถนนเส้นทาง วันนี้ต้องเข้าใจปัญหา งบประมาณที่ใช้จ่ายอยู่ขณะนี้ งบการลงทุนต่ำลง เพราะหนี้สาธารณะยังมีอยู่ ซึ่งเกิดจากการที่รัฐบาลกู้เงินมาอุดหนุน ทั้งเรื่องข้าว ยาง และยังต้องจ่ายดอกเบี้ยอยู่ทุกเดือน ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งให้ลดงบลงทุน โดยเฉพาะด้านพลังงาน การลงทุนต้องมองภาพรวมแผนพลังงานทั้งหมด ซึ่งบางอย่างต้องให้เป็นไปตามราคาตลาด เพราะราคาพลังงานเปลี่ยนแปลงทุกวัน ขณะเดียวกันเราใช้พลังงานเกินกว่าที่มีอยู่ที่ต้องนำเข้า นี่คือประเด็นสำคัญของปัญหาทำอย่างไรจะนำเข้าให้ลดลงเพื่อจะลดค่าใช้จ่าย

ต่อสอบถามว่า จะทำอย่างไรให้ชาวสวนยางรู้สึกว่าจะไม่ได้ถูกทอดทิ้ง พ.ล.อ.ประยุทธ์ นำมือขวาไปที่หน้าอกด้านซ้าย พร้อมกล่าวว่า "ส่งหัวใจให้เขา ผมไม่ทอดทิ้งตรงไหนเป็นห่วงเป็นใยตลอดตั้งแต่ก่อนยึดอำนาจคิดถึงพวกเขาอยู่ ที่ทำเพราะคิดถึงพวกเขา และเมื่อพูดถึงเรื่องส่งหัวใจต้องมีน้ำหนักดูหน่อย ก็มันคือหัวใจผม พอส่งไปหัวใจผมก็เล็กลง พ.ล.อ.ประยุทธ์ กล่าวและว่า รัฐบาลต้องแก้ปัญหาระยะยาว โดยการชักชวนให้นักลงทุนมาตั้งโรงงานขนาดใหญ่แปรรูปยาง โดยวันหน้าเราจะส่งออกยางให้มากที่สุดในโลก เพราะมีวัตถุดิบมากอยู่แล้ว

ทั้งนี้พ.ล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า สาเหตุที่นักลงทุนยังไม่มาตั้งโรงงานแปรรูปยางขนาดใหญ่ในไทย เพราะอะไรไปต้องถามรัฐบาลเก่าๆ ดูทำไมแผนเหล่านี้ไม่ออกมา ที่เป็นแบบนี้เพราะไม่มีการแก้ทั้งระบบ แต่พอเราทำมีการต่อต้าน พอต่อต้านแล้วก็ต้องใช้อำนาจไม่ได้ จึงเอาหัวใจมาให้กัน วันนี้ชาวสวนยางต้อง

อดทนไประยะหนึ่ง ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองบ้าง ต้องดูว่าต้นทุนสูงเพราะอะไร เป็นเพราะเจ้าของสวนยางจ้างคนกรีดยางหรือเปล่า ต้องแบ่ง 80-40 ไซหรือไม

วันนี้ถ้าคนกรีดยางและเจ้าของสวนยางต้องการเงินเพิ่ม เท่ากับบวกไปเกินร้อย ขึ้น ราคาไป 80-90 บาท แล้วจะไปขายใคร ไปโทษใครบ้างไหม ส่วนใหม่กำลังจะมาทำก็ต้องอดทนถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้ให้ซบเซาได้เหมือนเดิมจะให้ทำยังไง แล้วเกษตรกรสวนอื่นจะทำอย่างไร ผมรักทุกคน คนจนผมรักอยู่แล้ว ผมรู้ความยากจนเป็นอย่างไร ผมไม่ได้ว่ารวยมาก่อน พ่อแม่เลี้ยงลูกมาอดทนตลอด ต้องปรับตัวดิ้นรนตัวเองบ้าง เขาจึงบอกให้ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงฯ คือต้องมีเหตุผลพอประมาณ ตอนนี้ถ้ามีปัญหาก็ไปปรึกษาใครก็ได้ พยายามราคาสูงขึ้นก็ปรับใหม่ พ่อแม่ลุงตู่อย่างนี้ก็โกรธอีกวันนี้ผมเป็นห่วงชาวสวนยาง"

อย่างไรก็ตามในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ รัฐบาลจีน จะมาลงนามบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู)ร่วมกับไทย โดยจะเป็นเรื่องรถไฟกับข้าว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกัน ยังไม่ได้ขายวันนี้พุงนี้ ขั้นตอนยังมีอีกเยอะ ต้องมีการตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ฝ่าย ศึกษาร่วมกันอีก

นายชานชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง กล่าวว่า องค์การสวนยางได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการเรื่องปฟเฟอร์ ฟันดี โครงการมูลภัณฑ์กันชนด้านนิคมการตั้งแต่มกลางเดือนพฤศจิกายน ประมูลยางจากตลาดกลางยางพารา 6 ตลาด และเครือข่ายสังกัดสถาบันวิจัยยาง กระจายครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ประมูลยางต่อเนื่องมาตลอด ซื่ออย่างเข้าโครงการได้ ประมาณ 7-8 พันตัน มีเป้าหมายซื้อยางให้ได้ 2 หมื่นตัน ส่งมอบให้ผู้ประกอบการที่ทำสัญญาซื้อขายเอาไว้ เพื่อช่วยระบายยาง รัฐบาลพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 60 บาท/กก.

โครงการมูลภัณฑ์กันชน เป็นมาตรการหนึ่งที่จะออกมา และยังมีการออกอื่นๆ คาดทยอยมาในระยะอีกไม่นาน ราคาภายในโครงการมูลภัณฑ์กันชน น่าจะใกล้เคียง 60 บาท เป็นทุกฝ่ายเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมในขณะนี้

ทั้งนี้ ผ่าถึงเกษตรกรว่า ราคาขางพาราจะเป็นไปตามภาวะตลาด ราคา 60 บาท ไม่ใช่รัฐบาลจะมองว่าเหมาะสม แต่ทุกฝ่ายเห็นด้วยว่าเหมาะสม สำหรับราคา 80 บาท เป็นราคาที่จริง ในขณะนี้ ถ้าจะไปถึงตรงนั้นจริงๆ จะไม่ใช่ราคาที่แท้จริง จะกลายเป็นการบิดเบือนกลไกทางตลาด ดังนั้น ตนเองเห็นว่าควรตีเงินที่สะสมแล้วไปดูอีกครั้งในช่วงปิดกรีดยาง แนวโน้มราคายางจะเป็นอย่างไร

ผอ.องค์การสวนยาง กล่าวด้วยว่า นายอำนวย ปติเสธรมช.เกษตรและสหกรณ์ กำชับว่า ภารกิจนี้มีผลต่อความรู้สึกของเกษตรกร ให้องค์การสวนยางเร่งรัดดำเนินการรับซื้อยางชำระแบบให้ต่อเนื่องมากที่สุด สำหรับราคายางในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย มีเฉพาะยางแห้งและยางก้อนถ้วย แต่บ้านเราเกษตรกรทำยางแผ่นรมควันค่อนข้างมาก เกษตรกรสวนใหญ่เรียกร้องราคายางแผ่นรมควัน หากเปรียบเทียบกับราคายางอินโดนีเซีย มาเปรียบเทียบกับราคายางไทย แตกต่างกับค่อนข้างน้อย

# 3สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายชง‘กอน.’

## ● สร้างเสถียรภาพราคาหลังเปิดAEC

นายสิริวัตร สียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายเปิดเผยว่า จากมุมมองของนายจักรมณต์ ผาสุกวนิชรมว.อุตสาหกรรม ได้เสนอแนวคิดให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) พิจารณาความเป็นไปได้ต่อการเปิดเสรีตั้งโรงงานน้ำตาลทรายนั้น ทาง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย มองว่าการเปิดเสรีตั้งโรงงานน้ำตาลทราย ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ควรยังคงมีกฎกติกาในการบริหารจัดการที่เหมาะสม ไม่ให้เกิดปัญหาแย่งอ้อยเหมือนในอดีต เพราะไม่ต้องการเห็นการเปิดเสรีแล้วอุตสาหกรรมนี้ล่มสลาย เช่นที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ

“ทาง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย มีความเห็นในเรื่องนี้ว่า ควรให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอณ.) เพิ่มความถี่ในการจดทะเบียนเกษตรกรชาวไร่อ้อย จากเดิมที่มีการขึ้นทะเบียนปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็นรายใหม่ สามารถเป็นคู่สัญญาในการส่งอ้อยให้แก่โรงงานน้ำตาลทรายได้ และมีสิทธิในการรับการสนับสนุนหรือรับความช่วยเหลือในโครงการต่างๆจากระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง และจะ

ได้ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้” นายสิริวัตรกล่าว

ส่วนประเด็นลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นั้น ทาง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายมองว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปิดเสรีการค้าดังกล่าวได้ โดยในหลักการแล้ว การปรับหรือลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในประเทศให้เป็นไปตามกลไกของตลาด เป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาการลักลอบส่งออกน้ำตาลทรายเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต จนส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลทรายภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายของไทยต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

นายสิริวัตรกล่าวว่า การลอยตัวราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เห็นว่าต้องดูแลในส่วนของผู้บริโภคด้วย โดยมีการบริหารจัดการปริมาณน้ำตาลทรายภายในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ และอยู่ในราคาที่เหมาะสม โดยให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายรักษาเสถียรภาพราคาน้ำตาลทราย หรืออาจจะเข้ามาดำเนินการแทรกแซงราคาน้ำตาลทราย เพื่อเป็นการ

ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว

“อย่างไรก็ตาม การลอยตัวราคาน้ำตาลทรายเพื่อรองรับการเปิดเสรี AEC นั้น เป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องเร่งตัดสินใจเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายพร้อมปฏิบัติตามเพื่อสร้างอุตสาหกรรมนี้ให้เข้มแข็ง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของผู้บริโภค เกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลทราย” นายสิริวัตร กล่าว

## 'หมอดิน'เร่งเผยแพร่ สูตรปุ๋ยพระราชทาน ช่วยเกษตรกรลดทุน

นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยนำสูตรปุ๋ยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

นำไปขยายผลเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรแบบพึ่งตนเองในวงกว้าง

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ได้เร่งดำเนินการขยายผลนำสูตรปุ๋ยพระราชทานไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาครและสมุทรสงคราม โดยขณะนี้ได้ดำเนินการในพื้นที่โครงการพระราชดำริไปแล้วและได้รับการยอมรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี โครงการขังห้วยมัน หรือโครงการปิดทองหลังพระบ้านโป่งลึก-บางกลอย จ.เพชรบุรี ซึ่งจากนี้ไปจะเร่งขยายผลสู่เกษตรกรให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกษตรกรนำสูตรปุ๋ยพระราชทานไปทำไว้ใช้เอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี อีกทั้งคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน จะได้มีการใช้ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



## ธ.ก.ส.นครพนมคาดจ่ายเงินชานา ครบทั้งหมดก่อนปีใหม่นี้แน่นอน

25 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนพระ กำหนดให้ช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท รวม การจ่ายเงินไปแล้ว 7,373 ราย คิดเป็นเงิน ของสามัคคีวิทยา ด.พระของ อ.นาแก จ.นคร ครอบครัวยังไม่เกิน 15 ไร่ หรือคิดเป็นเงินไม่ 77,129,750 บาท และมีการจ่ายเงินผ่านบัญชี พนม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ. เป็น เกิน 15,000 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก ส่วนพื้นที่ อ.นาแก มีเกษตรกรขอขึ้น ด้าน นายสุรชัย ไพจิตรหทัย ผอ. ข้าวในปี ปีการผลิต 57-58 ตามมาตรการเพิ่ม ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ 12,029 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยให้กับเกษตรกรใน ราย เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 150,084 ไร่ ตรวจสอบ (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐบาลมีมาตรการ พื้นที่ อ.นาแก ตามมติคณะรัฐมนตรี โดย แล้ว 10,808 ราย เป็นพื้นที่ 134,763 ไร่ ดำเนิน ช่วยเหลือชานาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา

ทำให้เกษตรกรตื่นตัวต่างพากันไปขอขึ้น ทะเบียนแจ้งความจำนงที่สำนักงานเกษตร อำเภอกิ่ง 12 อำเภอกิ่ง เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจ สอบ และจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารเพื่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยในพื้นที่ จ.นครพนม มีทั้งหมด 11 สาขา มีความพร้อม ที่จะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร ทั้ ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอน เบื้องต้นมี เกษตรกรชานาขอขึ้นทะเบียนรับเงิน ประมาณ 1 แสนราย คาดว่าจะมียอดเงินหมุนเวียนสะพัด ไปสู่ชานาไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ช่ว กระตุ้นเศรษฐกิจอีกทาง ขณะนี้ ธ.ก.ส.นครพนม จ่ายเงินไปแล้วกว่า 50% เชื่อว่าจะจ่ายคร ีทั้งหมดก่อนปีใหม่นี้.

## ● เร่งล้อมคอกโรงสีโกงขาวนา

๑๕ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ศาลากลางจังหวัด พระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าพระนครศรีอยุธยา เชิญผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และทำข้าว กว่า 50 แห่งในจังหวัดมาประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวนา กรณีขายข้าวเปลือก หลังจากทีสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิชาวนาไทยหลายสมาคมได้ยื่นหนังสือไปถึงรัฐบาล และกระทรวงพาณิชย์ ให้กำชับดูแลโรงสีและทำข้าว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้านราคา และการหักลดน้ำหนักข้าวเปลือก จากการวัดความชื้นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่มีการโกงด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ ทั้งนี้ เพราะช่วงนี้ จะมีผลผลิตข้าวเปลือกทั่วประเทศออกมาจำนวนมาก ซึ่งกรมการค้าภายในได้สั่งการให้การค้าภายในจังหวัด กำชับให้โรงสีและทำข้าวทุกแห่งติดป้ายแสดงราคา รับซื้อรวมถึงการหักลดน้ำหนักและความชื้น ต้องมีอุปกรณ์ที่มาตรฐาน และเป็นธรรมในการตรวจวัด

## เตือนประมงห้ามเข้าน่านน้ำอินโดฯ

สงขลา - นายประพร เอกอุรุ นายกสมาคมประมง จ.สงขลา กล่าวว่า แจ้งเตือนชาวประมงทุกประเภทในจ.สงขลา ห้ามเข้าไปทำการประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียเด็ดขาด เพราะอินโดนีเซียใช้มาตรการอย่างรุนแรงกับเรือประมงที่ลักลอบเข้าไปทำการประมงในน่านน้ำ โดยเดือนที่แล้วมีเรือประมงถูกจับกุม 10 ลำ ประเทศอินโดนีเซียยกเลิกตัวประมงทุกชนิด เปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีกระทรวงที่ดูแลด้านการประมง ยังไม่มีการกำหนดแนวทางให้เรือประมงต่างชาติเข้าไปทำการประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย

นายประพรกล่าวว่า หลังจากที่ทางการอินโดนีเซียมีมาตรการเข้มงวดออกมาส่งผลให้เรือประมงนอกน่านน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำจอดบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลาและท่าเทียบเรือประมงต่างๆ ในทะเลสาบสงขลา เพื่อรอให้สมาคมประมงแห่งประเทศไทยประสานไปยังรัฐบาลไทยเจรจากับทางการอินโดนีเซียเพื่อหาทางออก

## มรภ.สงขลาวิจัยลดต้นทุนขนส่งปาล์มน้ำมัน ๑

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกันวิจัยต้นทุนโลจิสติกส์ขนส่งผลปาล์มน้ำมันภาคใต้ ตั้งแต่สวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกร จนขนส่งไปขายยังโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน รวมทั้งเพื่อให้รัฐบาลองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลืออย่างตรงจุด พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์รวมอยู่ที่ 0.7152 บาทต่อกิโลกรัม เป็นต้นทุนของเกษตรกร 0.5606 บาทต่อกิโลกรัม และต้นทุนของสหกรณ์ปาล์มน้ำมัน/พ่อค้าคนกลาง 0.1546 บาทต่อกิโลกรัม

คณะวิจัยเห็นว่าในอนาคต ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง และสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งศูนย์รวบรวมผลปาล์มน้ำมัน ในเขตพื้นที่ภาคใต้

ทั้งนี้ ปาล์มน้ำมันเป็นหนึ่งในสินค้าที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากพันธกิจการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟต้า เนื่องจากการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าประเทศไทย หากประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำมันปาล์มราคาถูกจากประเทศเหล่านั้นในปริมาณมาก อาจทำให้ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศไทยตกต่ำลงได้ จึงจำเป็นต้องมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทย ต้องปรับตัวเพื่อผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันพืชอื่นได้

● กิจกรรม 'สินค้าประมงปลอดภัย'

12 กทม.- ดร.พนิตศร ชำนาญเวช กรรมการ  
องค์การสะพานปลา รักษาการแทนผู้อำนวยการ  
การองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า องค์การ  
สะพานปลา มีหน่วยงานที่เป็นสะพานปลาและ  
ท่าเทียบเรือประมงที่ตั้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ  
ชายฝั่งทะเลจำนวน 5 แห่งได้แก่ จ.ภูเก็ต  
สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสมุทรสาคร  
ถือเป็นจุดแรกที่ชาวประมงนำสัตว์น้ำเข้ามา  
ขนถ่ายและจำหน่าย การพัฒนาดูแลสะพาน  
ปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขลักษณะ  
และมีมาตรฐานที่ดี มีความสำคัญ จึงได้จัด  
โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ร่วมกับกรมประมง  
รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนองนโยบาย  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้าง  
ความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

# ลับประดู่เกาะหลัก'ราคาพุ่ง

## ● รุง.แย่งซื้อ-เลี้ยงเปิดตลาดตะวันออกกลาง

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ราคาวัตถุดิบลับประดู่ผลสดหน้าโรงงานลับประดู่กระป๋องกิโกลรัมละ 9.20-9.50 บาท ซึ่งสูงสูดนับแต่มีการนำลับประดู่ครั้งแรกเข้ามาปลูกในประเทศไทย เนื่องจากผลผลิตมีน้อย โรงงานแปรรูปผลผลิตเพื่อการส่งออกมีความต้องการสินค้าสูงมาก โดยมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับตลาดรับซื้อต่างประเทศ

"ในอดีตมีสถานการณ์ราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูก แต่ปีนี้ราคาดี จึงเพิ่มพื้นที่ปลูก ดังนั้น แผนงานยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดต้องปรับราคาให้เกิดความสมดุล โดยไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต กิโกลรัมละ 4 บาท รวมทั้งมาตรการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างเกษตรกรกับโรงงานตามกลไกตลาด นอกจากนี้มีการแปรรูปผลผลิตเพื่อมูลค่าทางการตลาด การจำหน่ายลับประดู่ผลสด และขยายการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ซึ่งในเดือนมกราคม 2558 จะไปเปิดตลาดในประเทศตะวันออกกลาง"

นายวีระ ปิยะพรไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรม

จ.ประจวบคีรีขันธ์ และนายกสมาคมอุตสาหกรรมลับประดู่ไทย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการประเมินราคาลับประดู่ไม่ควรถูกเกินกิโกลรัมละ 6 บาท ทำให้ขณะนี้โรงงานหลายแห่งประสบปัญหาขาดทุน บางแห่งต้องลดกำลังการผลิต เพราะวัตถุดิบมีน้อย แม้จะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับตลาดต่างประเทศซึ่งมีความต้องการสูง ในอนาคตยังไม่สามารถคาดการณ์ราคาได้ แต่สมาคมได้หารือกับรัฐบาลให้เร่งทำความเข้าใจกับตลาดต่างประเทศที่จะมีมาตรการกีดกันทางการค้า กรณีมีการกล่าวหาว่าโรงงานลับประดู่กระป๋องไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใช้แรงงานเด็ก

นายสุรัตน์ มุนินทร์วงศ์ นายกสมาคมชาวไร่ลับประดู่ไทย กล่าวว่า สาเหตุที่ราคาลับประดู่สูงเป็นประวัติการณ์เกิดจากผลผลิตมีน้อย เนื่องจากชาวไร่บางส่วนทิ้งพื้นที่เพราะไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต หลังจากเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาราคามูลผลสดต่ำเหลือเพียงกิโกลรัมละ 1.50 บาท ทำให้ล่าสุดผลผลิตลับประดู่ทั่วประเทศมีเพียงวันละ 4,000 ตัน จากวันละ 10,000 ตัน ผู้ประกอบการโรงงานต้องแย่งกันซื้อวัตถุดิบ เพราะตลาดต่างประเทศมีความต้องการค่อนข้างสูง โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป